

บทอ่าน เรื่อง หนูมาลีกับสีฝุ่น
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่อง พุดสร้างสรรค์ นำสู่ประโยค
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๓ เรื่อง มิตรภาพของกิ่งก้อ ๓
รายวิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท๑๓๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓



เหมียว
เหมียว



หนูมาลิตั้งชื่อผมว่า “สิฝน”



เหมียว

ผมเป็นแมวที่มีความสุขมาก



เหมียว



เหมียว
เหมียว



หนูมาลีเล่นกับผมทุกวัน







หนุมาลีไม่รู้สีกว่ามีผมอยู่ด้วย



ผมได้ยินเสียงแม่เรียกหนุมาลีไปกินข้าว
แต่ผมไม่ได้กินมาหลายวันแล้ว

“สิ่ฝุ่น กินข้าวหรือยังนะ”





“สีฝุ่น สีฝุ่น สีฝุ่น หายไปไหน”



คำนำ

ที่คุ้นเคย “การ์ตูน” ยังเป็นเพื่อนของเด็กและคนทุกวัยไม่เปลี่ยนแปลง นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดโครงการหนังสือนิทานภาพและการ์ตูนชุด “ฉลาดรู้หนังสือดิจิทัล” ทั้ง 10 เรื่องขึ้น ด้วยความตั้งใจอันแรงกล้าของคณะทำงาน ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์และเมตตาภาพของนักเขียนการ์ตูนไทยชื่อดังหลายท่าน ภายใต้เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม ทำให้ผลงานชุดนี้เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว โดยแบ่งเป็นหนังสือนิทานภาพสำหรับเด็กเล็กจำนวน 3 เรื่อง และการ์ตูนจำนวน 7 เรื่อง

ความน่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจของหนังสือนิทานภาพและการ์ตูนชุดนี้ คือเนื้อหาที่ชวนผู้อ่านท่องโลกไอทีในยุคดิจิทัล ที่เด็ก ๆ ทุกคนสนใจและผู้ใหญ่ก็อยากรู้ จึงเป็นหนังสือนิทานภาพและการ์ตูนที่เด็กอ่านได้ ผู้ใหญ่อ่านดี เป็นสะพานเชื่อมคนหลายวัยเข้าด้วยกัน และยังให้มุมมองในการมองสื่อไอทีด้วยสายตาที่คมลึกและมีอารมณ์ขัน แต่ท้ายที่สุด คาดหวังว่าผู้อ่านจะได้ “ความเข้าใจ” “เท่าทัน” และ “ประยุกต์ใช้” สื่ออย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ ได้หลากหลาย

คณะทำงานหวังว่า หนังสือนิทานภาพและการ์ตูนชุดนี้ จะเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่เด็ก ครอบครัว และผู้ใหญ่เห็นคุณค่า นำมาสู่การพูดคุยแลกเปลี่ยน และหรือถ่ายทอด เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้การอยู่กับสื่อในยุคดิจิทัลอย่างฉลาดสุดต่อไป



เข็มพร วิรุณราชพันธ์
ผู้จัดการสถานสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

ร่วมสนับสนุนโดย
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
เครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หนูมาลิกับสี่ผู้

เรื่อง : สุดใจ พรหมเกิด

ภาพ : สมบัติ คิ้วฮัก

จำนวนพิมพ์ : 1,000 เล่ม

พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2560

ผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต อนันต์ศิริวัฒน์

บรรณาธิการอำนวยการ : เข็มพร วิรุณราชพันธ์

บรรณาธิการ : สุดใจ พรหมเกิด

กองบรรณาธิการ : ศศิกานต์ พิซขุนทด, สิริมาภรณ์ คัมภักดิ์, นันทพร ณ พัทลุง,

รังสรรค์ แก้วแก้วจันทร์, นภัทร พิสิธกานา

รูปเล่ม : สุรินทร์ นาคบำรุง

จัดพิมพ์ : สถานสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)

เลขที่ 6/5 ซอยอารีย์ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02-6171919-20 โทรสาร 02-6171919 ต่อ 14

พิมพ์ที่ : แปลนพรินต์ติ้ง จำกัด โทรศัพท์ 0-2277-2222



สมบัติ คิ้วฮัก ผู้สร้างสรรค์เรื่องและภาพ

จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเพาะช่าง ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีประสบการณ์สอนศิลปะหลายรางวัลติดต่อกัน
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะด้านการ์ตูนและการจัดทำ
ภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กและครู อาจารย์ และผู้สนใจ
ที่หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน

